



Hustisya

Multa

Hustisya isang pangunahing pangangailangan ng tao.



Mahalaga ang hustisya para gumana ang isang pamayanan at mabuhay. Ang katarungan ay kailangang magtatag ng Katotohanan at ituwid ang 'Inhustisya'. Nagsisimula ang Hustisya sa IYO! Kailangan mong maging 'Lang'. Ang pagiging Makatarungan ay ang pundasyon kung saan nagmula ang Hustisya. Ang pagiging Makatarungan at pagtanggap ng Hustisya ay perpekto. Ang katotohanan ay mayroong mga hindi makatarungang tao na lumilikha ng In Justice.

Ang bawat indibidwal ay may moral, sibil na tungkulin na alisin ang Inhustisya.

Sa kasalukuyan ang multa ay may diskriminasyon hindi makatarungan hindi patas! Ito ay upang baguhin. Nag-aalok ang CG ng patas na hindi diskriminatibong solusyon lamang. Ito ay mailalapat, ngayon! Ang multa ay bahagi ng rehabilitasyon para sa mga paglabag sa batas. Ang rehabilitasyon ay upang tratuhin ang lahat ng pantay. Sa kasalukuyan hindi ito nangyayari.

Pinipintong multa sa rehabilitasyon!

Tao (A) ay pinamulta 300! Ang 'isang' lingguhang kita ay 300(maliit ang kita).

Tao (B) ay pinamulta 300! 'B' lingguhang kita ay 2000(mataas na kita)

Tao (C) ay pinamulta 300! Ang lingguhang kita na 'C' ay 100,000(mayaman)

Ang Taong A ay nangungupahan na walang naipon ay bahagyang nasa likod ng pagbabayad ng mga singil. Upang mabayaran ang multa ay hindi babayaran ang upa, walang biniling pagkain, walang bayad na bayarin, walang biniling gasolina. Ang Taong A ay lubos na umaasa sa mga kaibigan at pamilya upang mabuhay sa linggo.

Nagpasiya ang Tao A na hindi magbayad ay hindi nakuha ang pera. Idinagdag ang mga ligal na gastos. Hindi nagbabayad ng walang pera. Ang oras ba ng bilangguan! Si A ay isang kriminal na ngayon na may tala. Ang A ay nabahiran habang buhay.

Ang Tao B ay isang propesyonal sa isang pamilyang 2 kita na nagbabayad ng bahay ay mayroong gym at pagiging miyembro ng club isang accountant na nagpapaliit sa buwis. Ipasa ang multa sa accountant. Kung dapat magpasya si B na magbayad ng multa B ay maaaring makaligtaan sa isang gabi sa teatro. Sa susunod na linggo B sisingilin ang mga kliyente ng 300 pa.

Ang Taong C ay isang parasitiko na mandaragit na profiteer, mayaman, na may mataas na bayad (300 sa isang oras) ligal na tagapayo Sinabihan ni C ang kanyang mga ligal na tagapayo na iurong ang multa. Sinabi ng ligal na pangkat sa serip na ang kanilang kliyente ay lalabanan ang multa sa pinakamataas na hukuman sa lupa. Ang Sheriff ay walang mapagkukunan para sa laban na ito. Kinuha ng Sheriff ang multa. Walang naitala.

Ang C ay nagdiriwang ay may isang pagdiriwang kasama ang mga kaibigan sa isang yate ng korporasyon.

Ang Tao A ay masyadong malubhang naayos. Ang inilaan bilang isang babala ay nagresulta sa isang nakawasak na rehabilitasyon sa buhay. Ang pamahalaang nangangasiwa o lumilikha ng kawalang-katarungan na ito ay napalitan na usigin, **MS R6!** Ang mga empleyado ng gobyerno, mga subkontraktor na nagpapatupad ng kawalang-katarungan ay inalis at inaakusahan, **MS R6!** Tinapos ng Bagong Gobyerno ang kawalang katarungan.

Ang taong B ay nagtala ng babala sa magagandang paggalaw. Pamahalaan na pinapayagan ang pag-minimize ng buwis o hindi nagpapatupad ng mga paglabag ay pinalitan, **MS R6!**

Masamang parasitiko na mandaragit na profiteer na Tao C. Nakuha ang asset, nakakulong **MS R6!** Ang Taong C ay sanhi ng katiwalian, kawalang-katarungan, apartheid ng yaman!

Nagtatapos na Ito!

Zero Tolerance sa: Pag-iingat ng Kawalang-katarungan sa Korapsyon

Magandang balita. Ang Custodian Guardian ay may solusyon.

Hindi gumagamit ang mga multa ng isang itinakdang halaga ng pera (*kayamanan apartheid*). Sa halip ay isang set% ang ginagamit: **10%**.

Solusyong CG Fines. Makatarungang

Taong Isang multa: **30** ; Tao B pagmultahin **200** ; Tao C pagmultahin **10,000**.

Mabuti ang set ni Sheriff. Hindi kinokolekta ito. Nakokolekta ng mabuti ang Treasury. Pinatutupad ang koleksyon sa tulong ni Marshall.

Ang yaman na apartheid ang pangunahing sanhi ng mga aksidente, pagkagumon, pagbabago ng kliyente, pagkauhaw, pandemya, basura, walang tirahan, pangangaso, polusyon, pagkauhaw, karahasan.

Namamana, pampulitika at yaman (*Estate*) ang paniniil ay tagalikha ng yamang apartheid. Sa pamamagitan ng estate na ipinapasa nila sa posisyon, kapangyarihan, kayamanan. Lumilikha ng isang piling tao ng hindi nakuha na hindi karapat-dapat na posisyon, kapangyarihan, kayamanan. Ang pag-uugali na ito ay sanhi at bunga ng Wealth Apartheid. Pag-aari ng posisyon, kapangyarihan, kayamanan, Pagtatapos.

Ang tagapag-alaga ng tagapag-alaga ng Custodian ay ipinapasa ang pagpapatuloy ng kaalaman, memorabilia, tradisyon, paniniwala .. Ipinapasa ng tagapag-alaga ng Custodian ang diwa at responsibilidad ng pamayanan. Ipinapasa ng tagapag-alaga ng Custodian ang pilosopiya ng **1 DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Simbahan**. Pinapasa rin nila ang kanilang gabay, '**Nagbibigay ng Batas na si Mani-piyesta** '.